

PORT - เก็งก่อน น่าจะออกทางดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ว่าจะเอาหุ้นที่มีเรื่องของ เส้น 3 เซียน และ Bull Stage มาว่ากันเสียหน่อย เพราะเรื่องของ MA. แบบง่าย ๆ แต่ใช้ได้จริง ๆ กินค่าโต ๆ ได้ด้วยนั้น ก็ฟังจะจบกันไปแล้วในUIA. รุ่น 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา... แต่ก็เห็นหุ้นน้องใหม่ไม่นานอย่าง PORT มีอาการบางอย่างมาก่อนหน้า แล้วพอดูทราวดทรูปร่างแล้ว ก็เรียกว่า น่าจับน่าจับตา หรือน่าจะลองคว้ามเข้าพอร์ตเก็งกำไรไว้เสียหน่อย ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ก็ตามที่กล่าวไว้ต่อเนื่องแล้วว่า ถ้าออกทางไหน ก็คงต้องว่ากันทางนั้น แล้วก็จะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าโชคของ UIA. ทุกวันที่ผ่านมาหรือไม่ ก็ไม่ทราบ... ได้เห็น SET Index ลงมาที่ระดับของ เส้น 3 เซียน ให้ได้ชื่อกันทุกรุ่นแหละเนี่ย อย่างรุ่น 4 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นั้น ก็นะไปแล้วว่า รอบนี้น่าจะขึ้นได้มากกว่าจะลง เพราะดูจากการลงมาแตะ เส้น 3 เซียน แลยังมี Price Pattern เชิงบวกให้ได้อ่านทางดีไว้ก่อนกันอีกต่างหาก จึงได้แนะไปว่า หากผ่านระดับ 1720 เมื่อไร นั่นคือยังไม่ต้องไล่ตาม หรือยังงี้เสีย รอบนี้ต้องมีหุ้นใหญ่ ๆ หุ้นหลัก ๆ ติดพอร์ตไว้บ้างได้แล้ว แล้วถือลากยาว ๆ กันหน่อย เพราะอย่างน้อย ๆ ก็ต้องหวัง 1850-1900 ได้กันในปีหน้า... แต่นั่นน่าจะแค่เบื้องต้นนะครับ อาจเกิน 2000 ได้ เพราะการขึ้นในคลื่น 5 เทนนิ่งได้เคยกล่าวไว้แล้ว มันเป็นนิสัยของคลื่น ไร้เหตุผล เป็นคลื่นต้นทอง การขึ้นที่แรง ๆ ยาว ๆ แบบยังไม่พื้นฐานของหุ้นตามมาทัน มันเป็นไปได้ หรือ เกิดขึ้นได้เสมอในทุกตลาด หรือ ถ้าเป็นหุ้น ราคา ก็จะแพงเกินพื้นฐานไปเยอะจนไม่น่าเชื่อกันนั่นแหละ... สรุปว่า ปีหน้า ยังคงมองดีมากๆ

ดูตามเกม...

ถ้าจะให้เฝ้ากันจริงๆ ก็อยากจะบอกว่า จะรอเปิดเกมตามหน้าเขาก็ได้นะครับ ให้เขาออกจริงๆ ก่อนที่จะขึ้น แล้วตามหน้ากันไป แต่ด้วยโครงสร้างแบบนี้ จะหวังว่า น่าจะขึ้นมากกว่าก็ได้

แนวรับ

: ... 7.30-7.15 หรือ ยืน 7.50 ได้มันคง ก็ยังตามน่าต่อได้

เป้าหมาย

: ... เก็งกำไรกันตาม Price Pattern เบื้องต้น ก็หวัง 8.9-9.0

Price Chart...(PORT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PORT... จากรูปแบบราคา หรือ ที่เห็น เป็น Price Pattern ในเชิงบวกมากกว่านั้น คือรูปแบบ Ascending โดยรูปแบบนี้ เขาให้มองในเชิงบวกมากกว่า หรือ ภาษาเทคนิค เรียกว่า อายากจะขึ้น มากกว่าจะลง แต่ถ้าจะผิด หรือ รูปแบบราคาเพี้ยนไป ก็คือ ยืน 7.00 ไม่ได้นั่นแหละ ซึ่งนั่น ก็จะต่ำกว่า MA. ระยะสั้นไปได้ด้วย แต่รูปแบบ MA. ที่เห็นในภาพนี้ ก็ยังมี Bullish Pattern ด้วยนะครับ เส้นเรียงตัว ตอนราคาอยู่ระดับ 7.00 ซึ่ง จะแปลว่า เป้าหมายกลาง ๆ ขึ้นไป จะไปได้ถึงระดับ 14 กันโน่นเลย... แต่เอาแค่เก็งกำไรตามภาพของ รูปแบบราคา Ascending ก็มีเป้าหมายที่ 8.90-9.00 ได้แล้วละ แล้วจะถือต่อหรือไม่ ก็มาดูเส้นอีกที ว่าสวยงามแค่ไหน